



วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

## ป.ป.ช. ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ เส้นทางศรีบูรพา แยกนิต้า ช่วงริมบึงไปยังคลองแสนแสบ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริตมอบหมายให้ นางจันทน์ทิพย์ อนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต ร่วมกับ นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อป้องปรามการทุจริตเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเส้นทางศรีบูรพา แยกนิต้า ช่วงริมบึงลำพังพวยไปยังคลองแสนแสบ ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าการปรับปรุงระบบระบายน้ำเส้นทางศรีบูรพา ช่วงริมบึงลำพังพวยไปยังคลองแสนแสบไม่ได้มาตรฐาน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้รับทราบข้อเท็จจริงจาก นายเจษฎา จันทระประภา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ และนายชินทัต สิริงกา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ว่า โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเส้นทางศรีบูรพา แยกนิต้า ช่วงริมบึงลำพังพวยไปยังคลองแสนแสบ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม (ให้บริการ) เป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘,๘๙๐,๐๐๐ บาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่จริง พบว่ามีระบบสาธารณูปโภคใต้ผิวดินซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างตามแบบที่เสนอ จึงได้มีการขออนุมัติปรับรูปแบบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗

สำหรับกรณีที่ตกเป็นข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้รับจ้างได้เทคอนกรีตลงบนดินที่ไม่บดอัด ไม่รองทราย ใช้เหล็กตะแกรงไม่ได้มาตรฐาน และใช้เศษคอนกรีตรองตะแกรง สำนักการระบายน้ำได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานชั่วคราวและให้ชี้แจงต่อสำนักงานเขตทันที ซึ่งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามและมีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่โดยการรื้อคอนกรีตออก

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำต่อสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้ความสนใจรวมทั้งตระหนักต่อข้อสังเกตและเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป





Tel: 0 2528 4800 ต่อ 7160, 7161



e-mail: nacc.bar@gmail.com



สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต  
Bureau of Corruption Barometer, ONACC